



แคมป์มรืบไม่พอ

แม้จะเป็นข้อเท็จจริงว่า เศรษฐกิจโลก ยังลุ่มๆ ดอนๆ จนทำให้ทุกๆ ประเทศ ประสบปัญหา รวมไปถึงประเทศไทยที่มี สภาพการเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมานานนับสิบปี จึงเป็นเหตุให้สภาพเศรษฐกิจประเทศ ดาวน์ลงอย่างมาก ผิดกับประเทศอื่นๆ แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเจริญล้ำหลัง แต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะขยับตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพ การเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นค่อนข้างเป็นปกติมากกว่าประเทศไทย

ยิ่งเมื่อประเทศไทยมีการปฏิวัติ รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ หรือ คสช. ได้นำกำลังทหารเข้ายึด อำนาจการปกครอง และต่อมาได้มีการ ตั้งรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการแต่ละ กระทรวงล้วนเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แทบ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง มีหน้าที่ดูแลเรื่องค้าๆ ขายๆ รวมไปถึง ราคาสินค้าบริโภคอุปโภค ราคาอาหารการ กินต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รมว.พาณิชย์ และมี นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รมช.

แต่ทว่าผลงานของกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลปัจจุบันไม่เป็นที่ชื่นชอบของ ประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากมีปัญหา ทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามารุมเร้ามากมาย โดยเฉพาะประเด็นการทุจริต ไม่ว่าจะป็นกรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงกรณี นายข้าวแบบจีหุจี กรณีเจ้าหน้าที่องค์การ คลังสินค้าทุจริตจัดทำข้าวสารบรรจุถุง ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นเรื่องเก่า, การ แสวงหาประโยชน์จากการค้าชายแดน (ราคาหอมใหญ่) และที่ฉาวโฉ่ไม่แพ้คดี ข้าวคือ กรณีมันสำปะหลังหายจากโกดัง เป็นพันๆ หมื่นๆ ตัน

ตั้งนั้นจึงไม่แปลกที่ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้มีการสำรวจ ความความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์องค์กร ขึ้นมา 28 แห่ง จำนวน 66 คน เรื่องการ

ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจรัฐบาลชุด ปัจจุบันในรอบ 6 เดือน พบว่า รัฐมนตรี เศรษฐกิจที่ได้รับคะแนนต่ำสุดคือ รัฐมนตรี ทั้ง 2 ของกระทรวงพาณิชย์ เท่ากับว่าผู้ บริหารกระทรวงพาณิชย์ทำงานแก้ปัญหา ให้ประชาชนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะไม่ว่า จะเป็นเรื่องราคาเครื่องอุปโภคบริโภค ราคา อาหารการกินยังคงแพง จึงทำให้ปัญหาปาก ท้องยังแก้ไม่ตก

ถือเป็นจุดบกพร่องของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. พาณิชย์ ออกมายอมรับอย่างซื่อสัตย์ ทหาร ว่า อาจทำงานไม่เป็นที่พอใจของประชาชน แต่ก็ได้ทุ่มเททำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้ว ทว่า คงไม่เพียงพอ เพราะปัญหาที่กระทรวง พาณิชย์ต้องเผชิญนั้นถือเป็นปัญหาของ ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงเป็นข้อ เท็จจริงที่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จะต้อง ระดมสมอง ระดมผู้มีความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จให้ได้